

Số: 1105 /UBND-VP

Nghi Xuân, ngày 16 tháng 7 năm 2019

V/v từ chối tiếp nhận nội dung  
đơn của ông Nguyễn Văn Tiên,  
thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián.

Ngày 08/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn với tiêu đề “Đơn phản ánh và đề nghị” viết ngày 02/7/2019 của ông Nguyễn Văn Tiên thường trú tại thôn Cầu Đá, xã Cương Gián. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện trả lời ông Nguyễn Văn Tiên như sau:

Từ năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Văn Tiên có một số đơn, thư gửi UBND huyện và các cơ quan với nội dung tóm tắt: *Tố cáo anh Nguyễn Văn Thành (con trai ông) đã cấu kết với một số công chức UBND xã Cương Gián và cán bộ Công an huyện Nghi Xuân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông là thửa đất số 311, tờ bản đồ số 24 tại xã Cương Gián; Công an huyện Nghi Xuân giải quyết tố cáo tội phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bao che ...*

Qua rà soát hồ sơ liên quan, UBND huyện nhận thấy nội dung tố cáo nêu trên của ông Nguyễn Văn Tiên đã được Công an huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh xem xét, xử lý, trả lời theo quy định. Tại Thông báo số 125/TB-CANX ngày 09/3/2018, Công an huyện khẳng định: *Việc ông Tiên sang nhượng mảnh đất trên cho anh Nguyễn Văn Thành là tự nguyện, không có việc anh Thành cấu kết với người khác để lừa đảo chiếm đoạt đất ở của ông; đối với việc ông yêu cầu đòi lại mảnh đất đã sang nhượng cho anh Thành, Công an huyện đã làm việc và hướng dẫn ông viết đơn gửi Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết.* Tại Văn bản số 915/CAT-PV24 ngày 21/5/2018 của Công an tỉnh nêu: *Nội dung đơn tố cáo của ông Tiên không có dấu hiệu tội phạm nên Công an tỉnh đã hướng dẫn gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân để được xem xét, giải quyết.* Tuy nhiên, khi gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện, ông lại yêu cầu Tòa án giải quyết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn Thành và hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cán bộ, công chức nên Tòa án nhân dân huyện đã có Văn bản số 21/CV-VPTA ngày 09/3/2018 trả lời rõ: *Nội dung tố cáo của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện.* Như vậy, nội dung tố cáo của ông đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu ông Nguyễn Văn Tiên tiếp tục có nguyện vọng và có căn cứ đòi lại mảnh đất đã sang nhượng cho anh Thành, đề nghị ông gửi đơn khởi kiện tranh

chấp dân sự đến Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân để được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Về việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện cũng đã tiếp và giải thích, hướng dẫn ông trực tiếp tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2018. Căn cứ quy định của pháp luật, kể từ nay UBND huyện từ chối tiếp nhận các đơn, thư của ông Nguyễn Văn Tiên liên quan đến nội dung vụ việc nêu trên.

Vậy, UBND huyện trả lời để ông Nguyễn Văn Tiên được rõ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- PVP HĐND&UBND, Trưởng Ban TCD huyện;
- Thanh tra huyện; các Phòng: Tư pháp, TN-MT;
- Lưu VT, TCD;
- Gửi: + BảnĐT: Thành phần nhận VB qua HSCV;  
+ VB giấy: Ông Nguyễn Văn Tiên.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Quốc Trường